



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง
เขตเลือกตั้งนครศรีธรรมราช เขต...๓...
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง

.....
ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง
ประกาศให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง
เขตเลือกตั้ง...นครศรีธรรมราช... เขต ...๓... ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ ๒๓๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง ดังแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งให้แจ้งต่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในห้าวัน
ทำการ นับจากวันประกาศรายชื่อ และให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งแจ้งต่อคณะกรรมการอำนวยการ
เลือกตั้งเพื่อพิจารณา หากไม่มีการทักท้วงหรือขอแก้ไขภายในวันที่กำหนดให้ถือว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีเฉพาะ
ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางนิตยา ทัดเทียม)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง
เขตเลือกตั้ง...นครศรีธรรมราช... เขต ...๓...

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง
เขตเลือกตั้ง...นครศรีธรรมราช... เขต ...๓...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	สังกัด	ตำแหน่ง
๑	นายเข้มเมธี ศรีสุขล้อม	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	นักวิชาการศึกษา
๒	นางสาวจุฑามาศ พรหมมา	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๓	นางสาวนาถนลิน สีเขียว	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	อาจารย์
๔	นายศักดิ์ชาติ วุฒิกรณ์	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๕	นางจิราวรรณ สุดใจใหม่	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	บุคลากร
๖	นางสาวนพวรรณ ทองบุญชู	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	นักวิชาการพัสดุ
๗	นางสาวมติยาภรณ์ ศรีใส	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๘	นายทักษกร พรบุญยานนท์	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๙	นายอนุสรณ์ สนธิคุณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๑๐	นายเกริกวุฒิ กันเที่ยง	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	อาจารย์
๑๑	นางสาวมนวรรณ โส๊ะหวัง	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	นักวิชาการศึกษา
๑๒	นายปิยะพงศ์ สุวรรณโณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๑๓	นางสาวทิพย์งค์ ทองสง	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๔	นางสาวพาริสา แวลาเตะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๕	นางสาวน้ำฝน จันทรนวล	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	อาจารย์
๑๖	นายชัยวัฒน์ ใหญ่บ่ก	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๑๗	นางสุพัสชา คงเมือง	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	อาจารย์
๑๘	นายทวิช กล้าแท้	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๑๙	นางนันทยา ใจรักษ์	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	นักวิชาการศึกษา
๒๐	นายนภดล ศรีภักดี	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	อาจารย์
๒๑	นางสาวพิมพ์ิศา พรหมมา	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	อาจารย์
๒๒	นางสาวชุลี หมี่รักษา	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	อาจารย์
๒๓	นางสาวเนตรลดา ละอองทอง	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๔	นายอาทิตย์ สุขแสน	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๒๕	นายศุภวัฒน์ จันทรปราง	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	วิศวกร

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	สังกัด	ตำแหน่ง
๒๖	นางสาวมรกต การดี	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	อาจารย์
๒๗	นางสาวนิภาภรณ์ แซ่เตี๋ย	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๘	นางรัชฎา ไยสุร่าย	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๙	นางสาวเมธพร มีเดช	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	อาจารย์
๓๐	นายอภิรัฐ จันทร์ทอง	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	อาจารย์
๓๑	นางกมลนันท์ ชีวรัตน์โชติ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	อาจารย์
๓๒	นางสาววิศักษณ์ ชดช้อย	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	อาจารย์
๓๓	นายวชิร ยั่งยืน	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	อาจารย์
๓๔	นางสาวจริญญา ศรีมณี	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	อาจารย์
๓๕	นางสาวเสาวคนธ์ ชูบัว	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	อาจารย์
๓๖	นายไพโรจน์ แสงอำไพ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๓๗	นายปริญญา สุนทรวงศ์	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๓๘	นางสาวกัญญารัตน์ บัวสีริน	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	นักวิชาการศึกษา
๓๙	นายชยณัฐ บัวทองเกื้อ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔๐	นางอารีรัตน์ ชูพันธ์	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔๑	นางสาวชลดา กาญจนกุล	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔๒	นางสาวภิรญาภรณ์ เจริญโรจนปรีชา	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔๓	นายอาคม ลักษณะสกุล	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์